



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๙๗

ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๔๐๑

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็นการประชุมสภากาแพกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสรุปประเด็นการประชุมสภากาแพกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๒๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารเทียมมคมกฤส กรมป่าไม้ จำนวน ๑ ชุด (เอกสาร ๕ แผ่น) เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุขุม มีตัสสตา)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ส่วนอำนวยการ

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนจัดการป่าชุมชน

รับท. พ.๑. ๒๕๕๗  
- ก.พ. ๒๕๕๗  
- ก.พ. ๒๕๕๗  
- ก.พ. ๒๕๕๗

- ก.พ. ๒๕๕๗  
- ก.พ. ๒๕๕๗  
๑๐ ก.พ. ๕๗

(นายสมศักดิ์ เร่งเพียร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕

๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗

(นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

**สรุปประเด็นการประชุมสภากาแพ กรมป่าไม้**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๒๐ น.**  
**ณ. ห้องประชุม ๒ กรมป่าไม้**

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๒๐ น.

**อธิบดีกรมป่าไม้ :** เปิดการประชุม โดยมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

๑. เรื่องปัญหาทางการเมืองยังไม่มีความแน่นอน ช่วงนี้ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา เป็นที่ทราบแล้วว่าในวันที่ ๑๓ มกราคมนี้ ทาง กบปส. ประกาศปิดสถานที่ราชการ โดยเฉพาะกระทรวงฯ ซึ่งเข้านี้กระทรวงฯ จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับสำนักฯ ในพื้นที่ ให้ ผอ.สำนักฯ มีคำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยหน่วยงานอย่างเคร่งครัด กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ขอให้รายงานไปส่วนกลางโดยด่วน และเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าควรรายงานทางโทรศัพท์

๒. การเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่ทราบว่ารัฐบาลใหม่จะมีขึ้นเมื่อไหร่ หน่วยงานใดที่มีงานดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เรียบร้อย เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาก็สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้เตรียมพร้อมตลอดเวลา อะไรที่เป็นภาระหน้าที่ ต้องทำให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว สำหรับเรื่องแบ่งบุคลากรและภารกิจของกรมฯ ขอให้ดำเนินการต่อไป

๓. เป็นที่ทราบกันแล้วว่ากรมป่าไม้ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้อำนวยการสำนักฯ พื้นที่ และผู้อำนวยการสำนักฯ สาขา ได้เข้ามาประชุมร่วมกันแล้ว สิ่งสำคัญตรงนี้ขอย้ำว่า ไม่ใช่เพียงแต่หัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น ที่ต้องเดินทางไปหาประชาชน ขอให้บุคลากรของกรมป่าไม้ทุกคน เข้าไปสร้างความสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมกับประชาชน ต้องให้ประชาชนทราบว่า เขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในผืนป่าเช่นเดียวกัน แต่หากใครกระทำความผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ผิดแล้วผิดอีก กระทำความผิดซ้ำๆ ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมาย หากพบการกระทำผิดอย่างชัดเจน ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด และที่สำคัญคือ ต้องนำพื้นที่ตรงนี้กลับคืนมาเป็นของแผ่นดินให้ได้ ฉะนั้น ความสำเร็จของการจับกุมไม่ใช่แค่ฟ้องศาล ไม่ใช่แพ้อหรือชนะ แต่ความสำเร็จนั้นจะต้องได้พื้นที่มาฟื้นฟูให้เป็นผืนป่าที่สมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

**อธิบดีกรมป่าไม้ :** เรื่องอื่นๆ

๑. ในปีที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งในวันที่ ๑๖ มกราคมนี้ ทางอาจารย์ที่รับเรื่องไป จะทำประชาพิจารณ์ น่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนนี้ หรือต้นเดือนหน้า โดยกรมป่าไม้จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแถลงข่าว “สถานการณ์ป่าไม้ หรือ ข้อมูลป่าไม้ ปี ๒๕๕๖” จะทำให้คนในสังคมรับรู้ถึงข้อมูลป่าไม้ของประเทศไทย โดยจะทำทุกปีเป็นข้อมูล

/รายปี...

รายปี และเมื่อปีนี้ทำเสร็จ ต้องทำข้อมูลป่าไม้ของปี ๒๕๕๗ เพิ่ม ซึ่งจะทำต่อไปเรื่อยๆ ทุกปี และให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการป่าไม้ เมื่อเป็นเช่นนี้ จะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกมาเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของจังหวัดไหน อำเภอไหนหายไป เขาต้องรับผิดชอบด้วย

๒. การนำเทคโนโลยีมาใช้ จะเป็นการเตือนให้ผู้บุกรุกรู้ว่า ทำไปก็ไม่คุ้มค่าต่อการบุกรุก ซึ่งในอดีตประชาชนอาจจะคิดว่าบุกรุกไป ๒-๓ ปี รัฐจะต้องยอมผ่อนผันให้ แต่วันนี้หากข้อมูลชัดเจนขึ้น จะยอมผ่อนผันไม่ได้ ฉะนั้น ในวันข้างหน้าหากใครฝ่าฝืนกระทำความผิด ต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด และข้อมูลของภาพถ่ายดาวเทียมจะชัดเจนมากขึ้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๒ กับปี ๒๕๕๕ ซึ่งในปี ๒๕๕๒ ยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ แต่ปี ๒๕๕๔ กับปี ๒๕๕๕ ถูกแผ้วถางไปแล้ว ฉะนั้น ต้องการให้บุคลากรของกรมป่าไม้ ออกไปประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพราะบุคลากรของกรมป่าไม้ เป็นกลุ่มบุคคลที่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ดีที่สุดสามารถเข้าไปชี้แจง ถ่ายทอดความรู้และข้อมูลต่างๆ ให้ชาวบ้านรับทราบได้เป็นอย่างดี

๓. ให้สำนักฯ พื้นที่ และบุคลากรทุกคนของสำนักฯ พื้นที่ ออกไปหาประชาชน ทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงแม้ว่าอธิบดีจะออกข่าวให้ตีเคนแคไหน สิ่งที่อธิบดีทำยังไม่มีแรงพอ หากบุคลากรของกรมป่าไม้ยังไม่ปรับตัวทำให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น ขณะนี้หัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ทั้ง ๓๐๙ หน่วยเริ่มเข้าใจที่จะปรับภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้แล้ว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องเป็นมิตรกับประชาชน หากประชาชนรายใดที่อาศัยอยู่โดยชอบยังไม่ทำอะไรเลย กรมป่าไม้ต้องให้ความช่วยเหลือ แต่หากรายใดยังกระทำความผิดอย่างชัดเจนก็ต้องจับกุม

๔. จากการที่ได้อบรมให้ความรู้กับหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๓๐๙ หน่วยไปแล้ว ก็ยังมีหลายคนถามว่ามันจะยั่งยืนแค่ไหน เพราะยังไม่มีโครงสร้าง ซึ่งในปีหน้าต้องดำเนินการ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจ สำหรับในปี ๒๕๕๘ ได้ของบประมาณไปแล้ว และสิ่งสำคัญคือ ในปี ๒๕๕๘ จะกำหนดให้มีหลักสูตรหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติเกิดขึ้น และจะต้องมีเข้มเข็ดขู่เกียรติ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งมอบให้ เมื่อกรมฯ อบรมผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติครบแล้ว ในเบื้องต้นอาจจะเป็นป่าไม้ตำรวจ แต่สุดท้ายท่านจะได้เป็นป่าไม้อำเภอ เนื่องจากกรมป่าไม้ไม่สามารถจะจัดตั้งป่าไม้อำเภอจำนวน ๘๐๐ กว่าอำเภอได้ แนวทางในอนาคตต้องการจะย้ำให้ทุกคนมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติไม่มีทางล้มเลิกแน่ๆ ส่วนเรื่องโครงสร้าง เรื่องงบประมาณต่างๆ จะเร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ผอ.สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ (นายธีรยุทธฯ) : จากการที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ได้รับมอบหมายให้ไปหาข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า เพื่อจะได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าในรอบใหม่ ในปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ นั้น ในวันที่ ๑๖ มกราคมนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาได้เชิญประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอนำเรียนไว้ในเบื้องต้น

/ผอ.สำนัก...

**ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน (นายประลองฯ) :** การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่อง การจัดการที่ดินป่าไม้ เรื่องนี้กรมป่าไม้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อกำหนด การจ้างที่ปรึกษา โครงการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินป่าไม้ ซึ่งในช่วงปลายครึ่งวันนี้ จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง โดยในเบื้องต้นได้มีการกำหนดไปรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔ ครั้ง ในภาคต่างๆ ในการนี้ จะได้มีการเสนอให้หัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติในแต่ละภาค มาร่วม รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ดังกล่าว เนื่องจากหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติจะเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ในงานขอบเขตของป่าสงวนแห่งชาตินั้นๆ

ขอเรียนถามท่านอธิบดีแทนหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้มาสอบถามเกี่ยวกับ สายการบังคับบัญชา และการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ของผู้บังคับบัญชาจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร ทั้งนี้ เนื่องจากบางครั้งหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนฯ ได้ไปติดต่อกับ ประสานงานกับจังหวัด หรือผู้ว่าฯ โดยตรง ซึ่งกระผมคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด น่าจะประสานงานกับผู้แทนของกรมฯ เช่น หัวหน้าศูนย์ประสานงานจังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักฯ พื้นที่

**อธิบดีกรมป่าไม้ :** มีคำถามมากมายว่า สถานะของหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ตรงไหน ขอบอกว่าหัวหน้าหน่วยฯ เป็นเจ้าของพื้นที่ป่าตรงนั้น หมายความว่า ใครก็ตามหากจะทำอะไร ในพื้นที่ตรงนั้น หัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติจะต้องรับทราบและรับผิดชอบด้วย สำหรับหน่วยป้องกัน รักษาป่าฯ ให้อยู่ภายใต้หัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติ และให้พิจารณาว่าหากหน่วยงานใดไม่เหมาะสม จะเพิ่ม หรือจะยุบก็ให้เสนอมาได้ หัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติต้องทำงานแบบบูรณาการ ดังนั้น ต้องรับรู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สำหรับหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้ง ขึ้นมาแล้ว สิ่งที่จะต้องทำให้ได้คือ การออกไปประสานความสัมพันธ์กับชาวบ้าน ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่อยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง และฟื้นฟูพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นผืนป่า หากทำได้ นั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ของหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ในวันนี้หากหน่วยฯ หาพื้นที่ให้ได้อย่างน้อยประมาณ ๕๐๐ ไร่ ซึ่งรวมแล้วจะได้พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่กั้นไม่ให้คนเข้า ไม่ให้สัตว์เข้า อีก ๓ ปี ก็จะได้เป็นผืนป่าที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ คิดว่าตรงนี้บุคลากรกรมป่าไม้มีศักยภาพพอ ที่จะทำได้ และเมื่อเราทำได้สังคมก็จะชื่นชมและยอมรับมากขึ้นมาก ขอให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ดำเนินการต่อไป

สำหรับหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติทั้ง ๓๐๙ หน่วย จะขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักฯ พื้นที่ จึงอยู่ที่ผู้อำนวยการสำนักฯ พื้นที่ หากเห็นว่าใครเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ การปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ หรือให้ความไว้วางใจใคร ก็มอบให้คนนั้นทำ หัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องรู้เรื่องของหน่วยป้องกันฯ รู้เรื่องของป่าชุมชน และต้องรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถอธิบาย รายละเอียดของพื้นที่นั้นได้ หากวันนี้ใครที่ไม่สมควรใจ ไม่ต้องการเป็นหัวหน้าหน่วยฯ กรมป่าไม้จะไม่บังคับ แต่จะมอบให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ทั้งหมดต้องเป็นผู้ช่วย สำหรับผู้ช่วยต้องบังคับ เพราะหากช่วยกัน เร่งดำเนินการให้เร็วเท่าไร ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้เร็วเท่านั้น

/อธิบดีกรมป่าไม้...

**อธิบดีกรมป่าไม้ :** สรุปลง ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีอธิบดีได้ไปพบผู้บริหารหลายท่าน โดยเฉพาะผู้บริหารของ กพร. (ดร.สุเมธฯ) ท่านเป็นอดีตข้าราชการเก่า ซึ่งเป็นผู้ทำงานรับใช้สนองโครงการพระราชดำริมากมาย ท่านพูดว่า “ในฐานะคุณเป็นข้าราชการคนหนึ่งจะทำอย่างไรให้งานประสบความสำเร็จ” และยังมีหลายเรื่องที่ยังคงติดอยู่ในใจของ ดร.สุเมธฯ เช่น เรื่องป่าไม้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งโดยไม่ได้เผยแพร่ว่า “ทำอย่างไรให้รู้สึกว่าเป็นป่าไม้ชาวบ้าน” หมายความว่า “จะทำอย่างไรให้ชาวบ้านมาเป็นป่าไม้ด้วย” และสิ่งที่ติดอยู่ในใจของท่านคือ ป่าไม้จะมีวิธีคิด วิธีทำใหม่ๆ อย่างไร ตรงนี้กรมป่าไม้จะเชิญ ดร.สุเมธฯ มาบรรยายในโอกาสต่อไป

**อธิบดีกรมป่าไม้ :** เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ในวันที่ ๑๔ มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เนื่องจากในปีนี้มีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง จึงไม่สามารถจัดงานให้เหมือนปีก่อนได้ ดังนั้น ในปีนี้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นการจัดงานเป็นการภายในเท่านั้น ไม่สามารถเชิญหน่วยงานทั้งหมดมาร่วมงานได้ เนื่องจากจะเป็นประเด็นทางการเมือง จึงได้นำเจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน เข้ามาร่วมพิธี เช่น ภาคเหนือ จะใช้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ๑ (เชียงใหม่), ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยให้จังหวัดทั้ง ๔ ประสานงานกับส่วนกลางในการถ่ายทอดทาง Video Conference จะปรับรูปแบบการจัดงาน ซึ่งไม่ต้องใหญ่มาก และกรมป่าไม้จะประกาศเครือข่ายกรมป่าไม้ ซึ่งขณะนี้เครือข่ายอยู่มากมาย และเครือข่ายเหล่านี้ทำงานให้กรมป่าไม้ ดังนั้น ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วมาตั้งชมรม พร้อมจะช่วยเหลืองานของป่าไม้ หรือชาวบ้าน แม้กระทั่งดารา เหล่านี้สามารถมาเป็นเครือข่ายได้ทั้งสิ้น กรมป่าไม้จะทำเป็นเข็มเป็นโล่ มอบให้เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของเครือข่ายเหล่านี้ ซึ่งในเบื้องต้นกรมฯ กำลังออกระเบียบการอยู่ โดยจะมีหลายระดับ ดังนี้

๑.ใครที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกรมป่าไม้ ต้องทำทะเบียนไว้ และกรมฯ จะแจกเข็มชั้นที่ ๔ ก่อน โดยจะให้ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้มอบ

๒.ใครที่ทำแล้วมีผลงานชัดเจน อาจจะมีอยู่ในภูมิภาค หรือในจังหวัดเหล่านั้น ก็จะได้รับเข็มชั้นที่ ๓ ซึ่งอาจจะรับจากอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

๓.ใครที่ทำแล้วมีผลงานโดดเด่น เช่น ปลุกป่ามาทั้งชีวิต อาจจะได้รับเข็มชั้นที่ ๒ ซึ่งในวันสำคัญของกรมฯ หรือกระทรวงฯ อาจจะได้รับเข็มจากรัฐมนตรีฯ

๔.ใครที่ทำมาทั้งชีวิต และจะทำต่อไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสุดยอดอันดับ ๑ ของประเทศ จะทำเข็มประดับเพชรพระราชทาน ซึ่งจะได้รับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฉะนั้น เชื่อว่าจะมีคนเป็นล้านๆ คน ยากจะทำแบบนี้ โดยเฉพาะคนที่รักป่าทั้งหลายจะต้องเป็นหนึ่งในจำนวนนี้

จากต้นปีที่ผ่านมา เมื่อเราไปขอพรจากผู้ใหญ่ จะมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนมักจะพูดว่าพรที่ออกมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ให้ช่วยกันดู ช่วยกันดีความ ช่วยกันทำความเข้าใจ ฉะนั้น จากการที่อธิบดีไปพบผู้ใหญ่หลายท่าน ซึ่งท่านมักจะฝากมาว่า “พรที่ดีที่สุดในปีนี้เป็นพรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาให้” จึงขอให้ผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมป่าไม้ ไปศึกษา เพียงแค่ส่วนหนึ่ง เศษเสี้ยวหนึ่งของพระราชดำรัส เชื่อว่าเป็นพรที่วิเศษที่สุด ดังนั้นขอให้บุคลากรกรมป่าไม้ ไปอ่าน ศึกษา ดีความ และนำเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาปฏิบัติ เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตตลอดไป

ปิดการประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น.

ส่วนผู้อำนวยการ (สบก.)  
นางปรีดา จิระชัชวาลวงศ์  
ผู้สรุปประเด็นการประชุม